



ที่ สธ ๑๐๐๓.๓/ว ๑๐๘

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมยาที่มีชูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบอย่างเข้มงวด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สืบเนื่องจากพบการลักลอบนำยาที่มีชูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบไปเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาไอซ์และยาบ้า ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีมาตรการควบคุมช่องทางการรั่วไหลของยาดังกล่าว โดยเฉพาะการรั่วไหลจากร้านขายยา คลินิกและสถานพยาบาลเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ตรวจยึดยาที่มีชูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบได้กว่าแสนเม็ดและแผงยาเปล่าอีกจำนวนมากได้ที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้รู้ตัวผู้ลักลอบกระทำความผิดแล้วและอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้สืบสวนขยายผลจากหลักฐานที่พบ จนกระทั่งทราบว่าสถานพยาบาลของรัฐไม่น้อยกว่าสองแห่งที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ประสานสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง จนพบว่าปัญหาการรั่วไหลของยาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐได้กระทำการแอบอ้างชื่อสถานพยาบาลในการสั่งซื้อยาจากผู้ผลิต มีการสร้างหลักฐานเท็จในการเบิกจ่ายยาจากคลังเวชภัณฑ์ และขณะนี้ได้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว อยู่ในระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการชั้นร้ายแรง ดังนั้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของยาที่มีชูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสมจากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน กระทรวงสาธารณสุข จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กำกับ ควบคุม เข้มงวด และกวดขันสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการยาที่มีชูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบและให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อ ตรวจรับ จัดเก็บ เก็บรักษา เบิกจ่าย การรักษาความปลอดภัย การจัดทำบัญชีเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง และการชำระเงิน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบหลักฐานการสั่งซื้อ การเบิกจ่าย ปริมาณคงเหลือ การชำระเงิน และการดำเนินตามระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรงพยาบาลเอกชนกำหนดให้สั่งซื้อได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ เม็ด/เดือน

๒. เน้นย้ำ...

๒. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบริหารงานคลังเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาลดังกล่าวทุกแห่ง ให้เพิ่มความระมัดระวัง และจัดให้มีระบบป้องกันการสูญหายหรือลักลอบเอายาที่มีชูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสมไปใช้ โดยมีขอบ ทั้งนี้หากพบสิ่งผิดปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

๓. ในกรณีที่พบว่ามี การส่งยาที่มีชูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบมาให้โดยที่ไม่ได้มีการสั่งซื้อ ให้เก็บรักษายาดังกล่าวไว้ไม่ให้ส่งต่อให้แก่ผู้ใด และให้แจ้งต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปโดยเร็ว

๔. หากพบกรณีที่อาจล่อไปในทางทุจริต ประมาทอย่างร้ายแรง เป็นเหตุหรือเชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการรั่วไหลของยาดังกล่าวไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด และหากเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกระทำผิด ขอให้ส่งเรื่องไปยังสภาวิชาชีพเพื่อดำเนินการทางจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโพธิ์จิตร วราจิง)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๗๓๓๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๔๑

สำเนาเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง